



ที่ ศธ ๐๕๓๕.๘/ว๐๖๕

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์  
๕๓๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์เพื่อเผยแพร่

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ Academic Journal Uttaradit Rajabhat University เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ด้าน วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยวารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการ อ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ ๒ กำหนดเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ราย ๖ เดือน )

สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่ง บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ ที่เน้นการวิจัยบูรณาการศาสตร์ทางวิชาการ เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้ การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าศึกษาข้อมูลการส่งบทความได้ที่ <https://journal.ac.th> และ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวกรณิศ ธนงกิจ งานวารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๑-๐๒๘๙๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัด ของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.เสถียรภักดิ์ มุขดี )

ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐๕๕-๔๑๖๐๒๐, ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑

## เป้าหมายและขอบเขต (Aim and Scope)

### ประเภทบทความ

วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความประเภทวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วารสารเปิดรับบทความวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง หรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติจริงกับชุมชน

**ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ** ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา **ที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน**

วารสาร จะรับพิจารณาบทความที่เน้น วิจัยบูรณาการศาสตร์ทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำคัญ ดังนี้

- สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
- กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
- มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
- ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
- สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง